

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางการราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง
การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	บางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	สูง	<p>๑. ขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้อง <u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>๑.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ด้านจริยธรรมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทย ต่อการทุจริต เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่อนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเป็นองค์กรคุณธรรม” ร่วมกันเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๑.๒ จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตพร้อมตัวอย่างในการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลิงค์ https://www.cntpeo.go.th/manual๑๕/</p>

ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง
			<p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ มาตรการควบคุมความเสี่ยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทได้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจมาตรฐานฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ รองศึกษาธิการจังหวัด นิติกร ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งในส่วนของมาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัยของอาคาร ผู้ประกอบการได้จัดใบอนุญาตการใช้อาคารของโรงเรียน ที่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารเพื่อการศึกษา จากหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัด /ท้องที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๓. ผู้อนุญาตพิจารณา มาตรการควบคุมความเสี่ยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเป็นองค์กรคุณธรรม” ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗</p>

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือการให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย</p>	ต่ำ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑) มีการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ในระบบ e-GP</p> <p>๒) มีการกำหนดคุณลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>๓) การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามเป้าหมายตามงบประมาณของโครงการนั้น ๆ</p> <p>๔) มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์</p> <p>๕) มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. การประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>

๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการการบริหารงานบุคคล